

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Chương trình 03: (03 ngày)

KHÁM PHÁ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN QUỐC GIA ĐẶC BIỆT NA HANG, LÂM BÌNH

Tuyên Quang - Là một tỉnh có tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú và hấp dẫn, đáp ứng được nhiều loại hình du lịch như: **du lịch lịch sử cách mạng, lịch sử văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, homestay...** Tuyên Quang có 22 dân tộc anh em cùng chung sống với những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của mảnh đất, con người giàu truyền thống cách mạng và giàu lòng mến khách.

Hai huyện Na Hang & Lâm Bình - Là những huyện điển hình về phát triển loại hình **du lịch cộng đồng (homestay)** thành công của tỉnh Tuyên Quang. Mỗi khi đến đây, những mệt mỏi, lo toan về cuộc sống dường như tan biến khi đắm mình trong khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, thưởng thức những hương vị đặc biệt của ẩm thực xứ Tuyên và đặc biệt là những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của miền sơn cước... và cùng nhau thả hồn trong khung cảnh thiên nhiên trong lành bên những ngọn núi trùng điệp của **Khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia đặc biệt Na Hang, Lâm Bình.**

NGÀY 01: HÀ NỘI - LỄ HỘI THÀNH TUYÊN (TUYÊN QUANG)

16h00: Xe và HDV đón Quý khách tại **điểm hẹn** khởi hành đi Tuyên Quang. Đoàn dừng chân ăn tối tại Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang.

20h00: Đến TP Tuyên Quang, Quý khách tham dự Chương trình **Đêm hội Thành Tuyên năm 2023** tại sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, cùng hòa mình vào những sắc màu lung linh của các mô hình được làm từ sự khéo tay của người dân xứ Tuyên. Đây là hoạt động vui chơi Trung thu đặc sắc nhất, chỉ có ở nơi đây với những màn trình diễn sôi động, lung linh, đầy màu sắc, Quý khách sẽ có những kỷ niệm không bao giờ quên... **Nghỉ đêm tại TP Tuyên Quang.**



NGÀY 02: TUYÊN QUANG - NA HANG & LÂM BÌNH - GIAO LƯU VĂN NGHỆ (Ăn: Sáng, trưa, tối)

07h00: Sau bữa sáng, xe và HDV đón Quý khách khởi hành đi **Na Hang**. Đến **Na Hang** quý khách xuống **bến đò Thủy** lên thuyền khởi hành đi thăm quan và khám phá:

➢ **Khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia Na Hang & Lâm Bình** - Đây là nơi hội tụ của hai dòng sông trữ tình là **Sông Gâm và Sông Năng**, được bao bọc xung quanh bởi những dãy núi đá và cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, nhấp nhô, trùng điệp. Trên chuyến tham quan lòng hồ đoàn sẽ được ngắm **Núi Pác Tạ; vách đá nàng tiên, chú khách; ngắm khu**



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

99 ngọn núi; ngắm núi đôi, núi đố và đặc biệt là Khu được ví như "**Hạ Long trên cạn giữa đại ngàn**".

➤ Đoàn thăm ngôi **đền Pác Tạ** linh thiêng - Được người dân nơi đây thờ kính, làm lễ dâng hương và nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển.

Đoàn ăn trưa trên thuyền với những món đặc sản của địa phương như: **Cá lòng hồ, rau rừng...** sau đó tiếp tục cuộc hành trình đến thăm và khám phá trải nghiệm:

➤ **Thác Khuổi nhi** - Chinh phục 3 tầng thác với làn nước trong xanh mát rượi cùng trải nghiệm **massage cá tự nhiên** khi du khách thả chân xuống dòng suối...

➤ Khám phá **Cọc Vài Phạ tức Cọc buộc trâu trời** linh thiêng - Quý khách thành tâm và sờ tay vào cọc Vài cầu nguyện bình an đến cho gia đình và người thân...

15h00: Thuyền cập bến **Thượng Lâm**, xe và HDV đưa đoàn đi thăm quan và dâng hương tại:

➤ **Di tích Quốc gia chùa Phúc Lâm** - Một ngôi chùa có lịch sử lâu đời và hiện đang là điểm đến tâm linh của du khách thập phương mỗi khi đến thăm **Quê hương Lâm Bình**.

➤ **Thăm quan cơ sở sản xuất các sản phẩm từ tre** - với các sản phẩm được làm thủ công, chủ yếu từ tre, không qua xử lý hóa chất thân thiện với môi trường và an toàn cho người dùng như: Tăm ngứa sâu răng, bàn ghế tre, bát, đĩa, thìa, muôi cơm, cốc, đĩa tre...

Sau khi thăm quan đoàn về homestay nghỉ ngơi. Đoàn ăn tối và tham gia **Giao lưu văn hóa văn nghệ, nhảy sạp với bà con dân tộc Dao, Tày, Pà Thẻn... Nghỉ đêm tại Homestay.**

NGÀY 03: KHÁM PHÁ LÂM BÌNH - TUYÊN QUANG

(Ăn: Sáng, Trưa)

Sáng: Quý khách dậy sớm tự do leo núi trải nghiệm hoặc khám phá **chợ trung tâm huyện Lâm Bình**, tìm hiểu nét văn hoá tại địa phương, mua sắm các sản vật vùng cao. Tự do thăm quan và khám phá Lâm Bình với những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc **Tày, Dao**, ngắm rừng cọ, xem cách dệt những tấm chăn thổ cẩm truyền thống nơi đây; thăm quan khu trải nghiệm **Nệm Đíp mới, cầu tình yêu, con đường tình trên sóng lúa và cọn nước...**

- **Thăm quan Cửa hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm của Lâm Bình** - với các sản phẩm thổ cẩm được dệt thủ công truyền thống như: Chăn, khăn, gối, quần áo, túi...

11h30: Đoàn ăn trưa và nghỉ ngơi tại **Homestay** thưởng thức ẩm thực địa phương....

13h00: Đoàn khởi hành về Hà Nội. HDV chia tay Quý khách - kết thúc chuyến đi, tạm chia tay và hẹn gặp lại!

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG

PHÒNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ, ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Điện thoại: 0207.3818 792;

Ms. Nguyễn Hải: 0913 343 190 hoặc Ms Phạm Hương: 0985.949.388

Website: www.dulichtuyenquang.gov.vn hoặc: www.lehoithanhtuyen.com.vn.